

***Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống CCB Việt Nam
“Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội
trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; góp phần xây dựng
Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại.***
**(Báo cáo của Ban Chấp hành Hội CCB Thành phố khóa VI, tại Đại hội
đại biểu Hội CCB Thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027)**

Phần thứ nhất
**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017-2022**

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước, Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; an ninh chính trị được giữ vững, kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng- an ninh được tăng cường, đời sống của nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng chính đốn Đảng thu được nhiều kết quả tích cực; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố và bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, điều kiện thuận lợi để đất nước, Thủ đô tiếp tục phát triển, tạo sự phấn khởi, củng cố niềm tin của nhân dân, hội viên CCB với Đảng.

Hội CCB Thành phố luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Thành ủy, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam; sự quan tâm giúp đỡ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội của Thành phố và cấp ủy, chính quyền các địa phương. Với số lượng gần 28 vạn hội viên, trong đó có gần 500 cấp tướng, hơn 15 ngàn cán bộ cao cấp. Đa số đã qua chiến đấu, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trách nhiệm trong các hoạt động của Hội, phong trào ở địa phương.

Tuy nhiên những năm qua, tình hình thế giới và khu vực luôn diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động của các nước lớn trên biển Đông, luôn tiềm ẩn, đe dọa nghiêm trọng tới chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển của nước ta. Các thế lực thù địch tăng cường, quyết liệt, công khai chống phá, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, Hà Nội luôn là một trọng điểm hàng đầu của cả nước

Sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, tuy đã được khắc phục, đạt kết quả tích cực, nhưng chưa được ngăn chặn triệt để, gây bất bình, dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, kéo dài ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt đời sống của nhân dân và các hoạt động của Hội. Đời sống kinh tế gia đình của một bộ phận hội viên còn khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, theo tiêu chí đa chiều của Thành phố.

Từ tình hình trên, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và XVII, các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, nghị quyết Đại hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm

kỳ 2017-2022). Với tinh thần chủ động, tích cực các cấp Hội đã triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kết quả đạt được như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung thực hiện có hiệu quả khâu đột phá là: Nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Coi trọng, chủ động phối hợp tổ chức việc quán triệt, học tập cho cán bộ, hội viên, tuyên truyền trong nhân dân về các nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, XVII; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Thành ủy, cấp ủy địa phương về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác đối ngoại, quốc phòng- an ninh và công tác xây dựng Đảng¹. Triển khai thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, trọng tâm là Chương trình 01-CTr/TU các khóa XVI, XVII và chủ đề công tác hàng năm của Thành phố. Thành hội đã xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố”. Hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các tổ chức Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, cơ quan chức năng, đoàn thể cùng cấp tổ chức tọa đàm, khẳng định vai trò của CCB trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giải quyết những vụ việc phức tạp tại địa phương². Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch”. Duy trì có chất lượng hoạt động của “Tổ công tác viên dự luận xã hội CCB Thành phố” và đội ngũ cộng tác viên Thành hội, kịp thời cung cấp thông tin với cơ quan chức năng Thành phố. Thực hiện tốt các nghị quyết của BCH Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

Tham gia có hiệu quả công tác Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII³. Đại hội các cấp đã có trên 9 ngàn hội viên được bầu vào cấp ủy khóa mới, trong đó có nhiều đồng chí giữ cương vị bí thư, phó bí thư⁴. Phối hợp tham mưu với cấp ủy, tiến hành chặt chẽ tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn mới”. Cấp Hội thực hiện nghiêm Quy định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 183-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

¹Tổ chức trên 4.000 buổi thông tin thời sự cho 480.000 lượt cán bộ, hội viên. Trên 80% cán bộ Hội các cấp và trên 70% hội viên được học tập quán triệt nghị quyết của Đảng.

²Tọa đàm 106 buổi tại 25 quận, huyện, thị Hội; 89 Hội cơ sở và cấp Thành phố với hơn 450 bài tham luận.

³Tham gia 8.240 ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị ở các cấp (24 ý kiến trực tiếp tại Đại hội)

⁴Trên cơ sở 110 đồng chí = 9,64%; cấp cơ sở 1.680 đồng chí = 22,31%, cấp ủy chi bộ = 50,54%

chính trị- xã hội cấp tỉnh, huyện”. Kế hoạch số 70-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Quyết định 282-QĐ/TW của Ban Bí thư về kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả⁵. Thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 10/9/2021 của Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”⁶.

Coi trọng việc tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các cấp Hội “Về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt việc tốt” và các cuộc vận động của Thành phố. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước Thủ đô, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” chính sách người có công, góp phần giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Thủ đô...

Thực hiện chương trình phối hợp công tác với UBND Thành phố. Đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia tốt các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Thành phố. Thành hội tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ chủ chốt; báo cáo viên cấp Thành phố và cử 1.507 cán bộ, hội viên tham gia lớp tập huấn ở địa phương về luật bầu cử, luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức chính quyền. Cán bộ chủ trì Hội CCB từ cơ sở đến Thành phố tham gia đầy đủ, có trách nhiệm ba bước hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc cùng cấp chủ trì, giới thiệu các ứng cử viên có đủ đức – tài tham gia bầu là đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện chặt chẽ các bước giới thiệu cán bộ Hội CCB tham gia ứng cử bầu là đại biểu HĐND, thực hiện vận động bầu cử đúng luật, kết quả có 2.718 cán bộ, hội viên được tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp, trong đó có 236 đồng chí là cán bộ chủ trì Hội các cấp. Trong suốt quá trình trước, trong và sau bầu cử các cấp hội đã chọn, cử 20.137 cán bộ, hội viên tham gia các ban, tổ bầu cử tại địa phương, cử 26.003 lượt hội viên tham gia các tổ tuyên truyền, lực lượng giữ gìn an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trong dịp bầu cử; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trang trí khu vực bầu cử, phòng bỏ phiếu, làm mới hàng ngàn pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử..., góp phần vào thành công của ngày Hội toàn dân.

Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Thành phố. Phát huy tốt dân chủ của hội viên, phối hợp tham gia có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đã cử 4.275 hội viên CCB tham gia 1.185 cuộc phản biện xã hội với 687 ý kiến đóng góp vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, trật tự đô thị, các chính sách xã hội, chính sách người có công. Tham gia các đoàn giám sát của Thành phố, địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, công tác phòng chống tham nhũng theo

⁵ Thường trực Hội CCB cấp huyện giám 01 Phó chủ tịch

⁶ Giám 67 Hội cơ sở trong đó có 5 Hội CCB cấp phường và 736 chi hội

ng nghị quyết của Đảng. Phối hợp giám sát và điều tra xã hội học về mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện thủ tục hành chính một cửa cấp phường, cấp quận...; giám sát thực hiện đề án quản lý ao hồ; quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 23 xã, phường... Nhiều Hội CCB cấp quận, huyện, thị có kế hoạch hàng năm trực tiếp giám sát UBND cấp phường, xã, thị trấn về thực hiện pháp lệnh CCB, các chế độ chính sách với CCB theo Quyết định 142/CP, 62/CP của Chính phủ. Cử hàng ngàn hội viên tham gia đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, theo Quy định 2200-QĐ/TU của Thành ủy.

Với tinh thần, chủ động, các hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua đã góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị của Thành phố vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

2. Tích cực tham gia có hiệu quả công tác phòng chống đại dịch Covid-19.

Từ cuối năm 2019, đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống xã hội của đất nước, Thủ đô. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; thực hiện các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp là của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; cấp ủy chính quyền địa phương và sự chỉ đạo của Trung ương Hội. Công tác phòng chống dịch, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, coi “chống dịch như chống giặc”. Các cấp Hội đã kịp thời quán triệt tới cán bộ, hội viên, phối hợp tuyên truyền trong nhân dân, nhận thức đúng về đại dịch, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, chính quyền địa phương, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch. Vận động cán bộ, hội viên và gia đình, nhân dân địa phương chấp hành nghiêm chỉ thị của Chính phủ, các quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch không lơ là, chủ quan.

Tại địa phương, vận động hội viên có chuyên môn ngành y, thành lập các câu lạc bộ tình nguyện, sẵn sàng tham gia lực lượng chống dịch, cứu chữa bệnh nhân khi có yêu cầu. Vận động, cử hơn 70 ngàn lượt hội viên tham gia tổ tuần tra, trực chốt, giám sát cộng đồng tại hơn 5000 điểm của các địa phương; cử trên 7000 lượt hội viên tham gia các tổ tuyên truyền lưu động, tổ Covid cộng đồng, giám sát người bị nhiễm (F0) tại nhà, các điểm xét nghiệm nhanh (Test) và địa điểm tiêm vắc xin phòng dịch tại cơ sở...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, với tinh thần đoàn kết “Tương thân, tương ái”, các cấp Hội đã vận động hội viên và gia đình đóng góp quỹ mua vắc xin phòng chống dịch của Thành phố. Ủng hộ tiền, vật chất cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, từ trần do đại dịch Covid; ủng hộ giúp đỡ nhân dân, các lực lượng phòng chống dịch tại địa phương và một số tỉnh thành phía Nam. Hai năm qua đã vận động hội viên đóng góp được hơn 45 tỷ đồng⁷ vào quỹ phòng chống dịch và công tác an sinh xã hội của Thành phố, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

⁷ Năm 2020: 12,701 tỷ đồng; năm 2021: 32,67 tỷ đồng; nộp về UBMTTQ Thành phố: 2,99 tỷ đồng; tại địa phương: 35,82 tỷ đồng; hỗ trợ gia đình hội viên: 2,141 tỷ đồng; ủng hộ CCB các tỉnh phía Nam: 1,55 tỷ đồng và quỹ triệu

3. Đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả cao phong trào CCB Thủ đô đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và hoạt động tình nghĩa, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, bám sát chủ trương của Thành phố về phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô giai đoạn 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội CCB Thành phố lần thứ VI. Ban Chấp hành Hội đã ban hành Đề án “CCB Thủ đô đoàn kết giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội và hoạt động tình nghĩa” (Đề án 03/ĐA-CCB). Qua 5 năm thực hiện, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp quỹ Đề án 03 được 19,25 tỷ đồng, giúp 507 hội viên xây dựng mới, sửa chữa nhà ở⁸; tặng 82 bò sinh sản trị giá 1,61 tỷ đồng; hỗ trợ 157 gia đình CCB nghèo 1,92 tỷ đồng để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Thực hiện chương trình vay vốn tín dụng ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, trong phát triển kinh tế giảm nghèo, giải quyết việc làm và tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội CCB Thành phố đã vay được 13 chương trình ủy thác, với số dư nợ 2031,819 tỷ đồng (chiếm 16% tổng dư nợ toàn Thành phố) tăng 1.363,1 tỷ đồng so với cuối nhiệm kỳ V (năm 2017), vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội CCB Thành phố khóa VI đề ra; có 38.637 hộ vay phát triển sản xuất, tạo việc làm...vv. Các cấp Hội cơ sở huy động hội viên đóng góp quỹ được 116,852 tỷ cho hơn 10 ngàn hội viên vay không tính lãi để sản xuất kinh doanh.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” các cấp Hội đã tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đã chủ động tổ chức cho 1.217.166 lượt cán bộ, hội viên tham gia học tập các nghị quyết của Đảng, của cấp ủy địa phương về xây dựng nông thôn mới; tổ chức 2.240 lớp bồi dưỡng tập huấn kiến thức cho 89.700 lượt hội viên về các kiến thức xây dựng nông thôn mới; 8.948 hội viên tham gia vào các ban chỉ đạo, ban xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Vận động CCB, CQN gương mẫu trong công tác dồn điền đổi thửa, có 24.179 hộ gia đình hội viên tự nguyện hiến **726.594m²** đất, trong đó có 192.436m² đất thổ cư, để phát triển cơ sở hạ tầng; đóng góp ủng hộ 158,245 tỷ đồng, 678.238 ngày công, tham gia tu sửa 3.942,6km đường giao thông liên thôn, xã; 3.228,5km kênh mương nội đồng, 4.260 cầu cống, 1.337 trường học, bệnh xá, nhà văn hóa thôn. Chủ trì tôn tạo 146 nghĩa trang liệt sỹ...vv.

Tuyên truyền hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức 140 buổi truyền thông tại cơ sở cho 350.000 lượt người; tổ chức 04 lần hội chợ giới thiệu sản phẩm, với 126 gian hàng do CCB, doanh nhân CCB sản xuất. Phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức ngày hội tiêu dùng, sản phẩm nông nghiệp sạch an toàn thực phẩm và tổ chức tham quan các mô hình sản xuất có chất lượng, hiệu quả, quảng bá, giới thiệu với Hội CCB các tỉnh, thành phố trong cả nước. Vận động các hội viên CCB, CQN, không sản xuất hàng kém chất lượng, kinh doanh buôn bán hàng cấm, hàng nhái, hàng giả ...vv. Hội Doanh nhân CCB Thủ đô được kiện toàn, phát triển về tổ chức, hoạt động có hiệu quả; có nhiều mô hình doanh nhân, doanh

phần quà do Trung ương Hội phát động: 1 tỷ đồng. Hỗ trợ 160 gia đình có hội viên từ trần do Covid-19 = 480 triệu đồng.

⁸ Xây dựng mới 288 nhà = 6,34 tỷ; sửa chữa 219 nhà = 1,92 tỷ đồng.

nghiệp CCB sản xuất, kinh doanh giỏi, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố; tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Từ thiện nhân đạo”. Phối hợp chặt chẽ với Hội CCB, giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, và tạo việc làm cho con, em CCB.

Hoạt động tình nghĩa đã được các cấp Hội thường xuyên chú trọng, thiết thực, hiệu quả, đạt kết quả nổi bật: Chăm lo giúp đỡ ủng hộ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, do thiên tai, dịch bệnh, kinh tế khó khăn, ốm đau... Thăm hỏi tặng quà dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, mừng thọ và phối hợp tổ chức chu đáo lễ tang các đồng chí cán bộ, hội viên từ trần, thể hiện tình cảm, đồng chí, đồng đội sâu sắc, động viên nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.⁹

Hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động của Thành phố, hội viên CCB đã tích cực tham gia ủng hộ các quỹ: “Vì biển đảo Việt Nam”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Quỹ phòng chống thiên tai”, “Quỹ vì trẻ em”, “Quỹ chất độc da cam” và chương trình máy tính cho em¹⁰...vv. Từ những kết quả trong thực hiện đề án 03 đã góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh của Thành phố; tăng cường mối đoàn kết gắn bó, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

4. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan chức năng Thành phố, địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào của Thủ đô.

Nhằm nâng cao chất lượng, thiết thực các hoạt động, Thành hội đã ký chương trình phối hợp với UBND Thành phố giai đoạn 2018-2022 và ký kế hoạch liên tịch với các sở ngành thuộc UBND, triển khai toàn diện các hoạt động về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; tham gia bảo đảm an toàn xã hội, an toàn giao thông; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Hội khỏe CCB Thành phố, liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng các ngày lễ kỷ niệm và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, hội viên, người có công và công tác phòng chống đại dịch Covid-19...vv.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, năm “Dân vận chính quyền” và “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tổ chức các hoạt động, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Người tốt, việc tốt”. Thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử nơi công sở; nơi công cộng của Thành phố; thực hiện lễ cưới, tang văn minh¹¹ theo Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” từ thiện, nhân đạo và ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và quỹ vì biển đảo Việt Nam” vv.... Phối hợp thực hiện tốt có hiệu quả quy định của

⁹ Giúp đỡ trợ cấp khó khăn 10.070 lượt hội viên = 5,007 tỷ đồng; thăm hỏi gặp mặt tặng quà, mừng thọ dịp lễ, tết 524.700 hội viên = 126,454 tỷ đồng; khám cấp thuốc miễn phí 76.642 lượt hội viên = 8,558 tỷ đồng.

¹⁰ Ủng hộ các loại quỹ được 132,680 tỷ đồng.

¹¹ Vận động hơn 70% gia đình hội viên có người thân mất đi hỏa táng.

Đảng về dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và vai trò gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, quy định những điều đảng viên không được làm; công tác tiếp xúc cử tri, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Hàng năm ký kết chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, chỉ đạo các cấp Hội ký với cơ quan quân sự cùng cấp, trong tham gia diễn tập khu vực phòng thủ; tuyên truyền vận động thanh niên đến tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám tuyển sẵn sàng nhập ngũ, gặp mặt động viên tặng quà thanh niên trúng tuyển¹². Phối hợp thăm tặng quà chiến sỹ mới, đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, đăng ký quân dự bị, tham gia sinh hoạt CLB CQN và sinh hoạt Đoàn. Phối hợp giải quyết chế độ chính sách và khen thưởng tòng trọng cho 3.545 CCB; vận động hội viên phát hiện và tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sỹ theo Đề án 1237 của Chính phủ (nay là 515/CP). Phối hợp tổ chức đón 56 hài cốt liệt sỹ với nghi thức trang trọng và an táng tại nghĩa trang liệt sỹ địa phương.

Phối hợp với công an Thành phố và cơ quan công an các địa phương, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, vận động, cử hội viên tham gia lực lượng trực chốt, giữ gìn an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, trên địa bàn, nhất là dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức tại Thủ đô. Cùng với công an Thành phố tổ chức tập huấn cho 18,5 ngàn lượt cán bộ, hội viên về công tác “Phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hoạt động tụ tập đông người kích động khiêu khích, biểu tình trái pháp luật” và tuyên truyền về phòng chống các tệ nạn ma túy, HIV/AIDS, tố giác tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp về trật tự xã hội tại địa phương. Đã có 60 tập thể và 79 hội viên được khen thưởng các cấp về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện phong trào vì Thủ đô “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, ký chương trình 3+ về tham gia vệ sinh môi trường, thực hiện tổng vệ sinh, bóc xóa quảng cáo vật; xây dựng tuyến phố, đường làng, ngõ xóm văn minh tại khu dân cư, tuyến phố tự quản...vv. Tích cực chủ động phối hợp tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, bằng nhiều hình thức phù hợp như giao lưu nhân chứng lịch sử, tọa đàm, gặp mặt, thăm quan, kể chuyện chiến đấu với hơn 2.800 buổi cho hơn một vạn đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh. Nhiều cơ sở Hội, thực hiện mô hình đoàn viên danh dự, phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố cơ sở đoàn yếu kém; tham gia phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú vào nguồn kết nạp Đảng.

5. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Tăng cường đoàn kết hợp tác hữu nghị đặc biệt theo chương trình đã ký kết với Hiệp hội CCB Thủ đô Viêng Chăn- Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; quan hệ truyền thống với Hội CCB Thủ đô Phnôm Pênh – Vương quốc Campuchia; Hội Phúc lợi xã hội CCB Hàn Quốc luân phiên hàng năm đón tiếp bạn và cử Đoàn đại biểu sang thăm trao đổi kinh nghiệm công tác Hội giữa hai bên. Đã ký chương trình hợp tác với Hội CCB Việt Kiều tại Matxcova – Liên Bang Nga. Phối hợp và Hội Phúc lợi xã hội CCB Hàn Quốc và Sở Lao động thương binh – xã hội Hà Nội tiến

¹²Vận động 75 ngàn lượt thanh niên đăng ký, khám tuyển NVQS; tặng quà 17.500 thanh niên nhập ngũ trị giá 5,8 tỷ đồng.

hành khảo sát, lập dự án hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam /đioxin, người khuyết tật của Thành phố. Hàng năm chọn, cử 300 cán bộ, hội viên tham gia giao lưu chương trình “Bình Đoàn Bất Tử” kỷ niệm ngày chiến thắng Phát Xít Đức (9/5) do Đại sứ quán Nga tổ chức. Tham gia các hoạt động kỷ niệm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào; Việt Nam – Campuchia do Đại sứ các nước và Thành phố tổ chức.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”. Đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với 11 tỉnh, thành Hội trong cả nước và chỉ đạo 10 Hội CCB quận, huyện, thị, ký chương trình phối hợp công tác với Hội cùng cấp của tỉnh Điện Biên, Lâm Đồng. Đón tiếp các đoàn đại biểu Hội CCB các tỉnh, thành tới thăm quan mô hình CCB Thủ đô sản xuất, kinh doanh giỏi trong chương trình nông thôn mới và trao đổi kinh nghiệm công tác Hội. Vận động hội viên đóng góp ủng hộ, giúp đỡ hội viên CCB thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 = 1,55 tỷ đồng; ủng hộ CCB 6 tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi bị ảnh hưởng do bão lũ cuối năm 2020, xây dựng 30 nhà nghĩa tình đồng đội và tặng quà tết Nguyên Đán 2021 = 2,4 tỷ; ủng hộ xây dựng nhà khách CCB Điện Biên = 400 triệu đồng; ủng hộ xây dựng mới 44 nhà cho CCB các tỉnh: Sơn La, Lâm Đồng, Điện Biên, Cao Bằng, Đắk Lắk và 6 tỉnh miền Trung bị bão lụt trị giá 1,89 tỷ đồng. Để lại tình cảm tốt đẹp với Đảng bộ, nhân dân Hội CCB các địa phương. Khẳng định vai trò, vị trí của Hội CCB thành phố Hà Nội.

II. COI TRỌNG XÂY DỰNG CÁC CẤP HỘI VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, TỔ CHỨC.

Được xác định là khâu đột phá, Ban Chấp hành Hội CCB Thành phố khóa VI, đã ban hành Đề án số 02/ĐA-CCB về “Xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp thành phố Hà Nội thực sự trong sạch vững mạnh, trọng tâm là tổ chức Hội cơ sở. Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt kết quả:

1. Xây dựng tổ chức Hội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Quán triệt, nghiên cứu nắm vững nghị quyết của Đảng, của Thành ủy; chủ động dự báo trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường, những tiêu cực xã hội, và sự chống phá quyết liệt trên mặt trận chính trị tư tưởng của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Các cấp Hội đã duy trì có nền nếp việc cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng kịp thời thống nhất về nhận thức, hiểu rõ đúng sai, phân biệt tin giả, tin thật, không bị mất cảnh giác. Phối hợp tổ chức chặt chẽ cho cán bộ, hội viên tham gia học tập các nghị quyết của Đảng, các chuyên đề chính trị, tư tưởng, chính sách, pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền miệng, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên từ Thành phố tới cơ sở, duy trì giao ban dư luận hàng tháng, đổi mới và nâng cao chất lượng Báo CCB Thủ đô, nay là Bản tin CCB Thủ đô, đáp ứng công tác tuyên truyền và sinh hoạt của Hội, tiếng nói của CCB Thủ đô trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân. coi trọng giáo dục truyền thống, đã xây dựng 03 phim phóng sự, xuất bản cuốn sách Hội CCB Thành phố 30 năm xây dựng và phát triển, khánh thành phòng truyền thống của Hội, dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống CCB Việt Nam (06/12/1989-

06/12/2019) và 03 cuốn sách viết về 150 gương điển hình CCB Thủ đô làm theo lời Bác.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và phong trào thi đua yêu nước “CCB Thủ đô gương mẫu” được các cấp Hội, triển khai thực hiện bằng nhiều mô hình cụ thể, hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức, phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được cấp ủy, chính quyền, địa phương ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng hàng năm.¹³ Có 03 hội viên được tôn vinh công dân Thủ đô ưu tú, 71 hội viên được vinh danh “Người tốt việc tốt” cấp Thành phố.

Đổi mới phương pháp hoạt động thi đua; bình xét khen thưởng, bảo đảm dân chủ, thực chất. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, ngày truyền thống của đất nước, Thủ đô, của Hội, thiết thực, hiệu quả. Tổ chức thành công, chất lượng Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” và liên hoan tiếng hát CCB Thủ đô với chủ đề “Mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2019. Cổ vũ động viên, tạo niềm tin phấn khởi đối với cán bộ, hội viên, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với nhân dân, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ phong trào ở địa phương, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tin tưởng đánh giá cao. Cán bộ, hội viên CCB khối 487, đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiều đồng chí giữ vị trí trọng trách, có thành tích trong nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận...vv.

2. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về tổ chức

Triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đề án của Thành ủy Hà Nội, thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, quy định của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội và bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách” của thành phố Hà Nội. Thành hội và các cấp Hội trực thuộc đã chủ động xây dựng đề án, kế hoạch, tham mưu với cấp ủy thực hiện. Chủ động, sắp xếp, kiện toàn tổ chức Hội ở cơ sở, chi hội ở những địa bàn có sự thay đổi về địa giới hành chính. Đã xây dựng đề án về biên chế tổ chức cơ quan Thành hội, giải thể 02 Trung tâm hỗ trợ việc làm và hỗ trợ nhân đạo; tổ chức lại Nhà văn hóa CCB trực thuộc Ban Tuyên giáo và thực hiện quy hoạch về báo chí của Trung ương, Thành phố tổ chức lại Báo CCB Thủ đô thành Bản tin CCB Thủ đô, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, giảm được 11 vị trí việc làm. Các cấp Hội trực thuộc giảm 01 Hội cấp trên cơ sở, 67 Hội cơ sở và 736 chi hội, 30 đồng chí Phó chủ tịch cấp quận, huyện, thị. Kiện toàn thành lập mới 01 Hội trên cơ sở Cục Thuế Hà Nội, theo quyết định của Thành ủy, 21 Hội cơ sở; kết nạp mới 39.661 hội viên = 98%. Số CCB đủ điều kiện kết nạp, tăng 1% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra¹⁴.

¹³ Đã có 260 mô hình tiêu biểu; trên 2.000 tập thể, cá nhân xuất sắc được các cấp khen thưởng.

¹⁴ Hiện nay Hội CCB Thành phố có 55 Hội trực thuộc (34 Hội trên cơ sở, 21 Hội cơ sở), 276.038 hội viên, 816 Hội cơ sở, 5.158 chi hội.

Ban Chấp hành các cấp thường xuyên được kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng tốt¹⁵. 100% Hội CCB cơ sở đến Thành phố, đã ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm, phát huy dân chủ, bảo đảm mọi hoạt động được tập thể bàn quyết định triển khai thực hiện. Hàng năm các cấp Hội chủ động phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện, thị mở 155 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho hơn 15 ngàn lượt cán bộ, Hội cơ sở và trên cơ sở. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, Hội cơ sở và các hoạt động của Hội. Hoạt động của Hội CCB khối 487, có nhiều đổi mới, hiệu quả, thiết thực hơn.

Đã triển khai chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05/NQ-CCB của BCH Trung ương Hội về “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, nghị quyết số 09/NQ-CCB về công tác quy hoạch cán bộ Hội nhiệm kỳ 2022-2027 và Hướng dẫn 35/HD-CCB về “Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong Hội CCB Việt Nam”. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, tham mưu với Thành ủy xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; lựa chọn giới thiệu cán bộ và hội viên có phẩm chất, năng lực, có uy tín để bầu vào cấp ủy, và Hội đồng nhân dân các cấp, cán bộ thôn, tổ dân phố...vv. Phối hợp chăm lo giải quyết tốt các chế độ chính sách cho cán bộ Hội và hội viên. Tiến hành tốt việc sơ kết giữa nhiệm kỳ và kế hoạch thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Hàng năm có 100% tổ chức Hội hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên 96% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phối hợp với cơ quan quân sự, Đoàn Thanh niên, tham mưu với cấp ủy, chỉ đạo các tổ chức Hội phát triển về tổ chức, hướng dẫn hoạt động các câu lạc bộ Cựu quân nhân tại cơ sở, vận động các Cựu quân nhân gương mẫu tham gia sinh hoạt và các hoạt động phong trào tại địa phương. Nhiệm kỳ qua đã thành lập mới 25 Câu lạc bộ, hiện có 3.206 Câu lạc bộ Cựu quân nhân với 113.800 thành viên, thường xuyên hoạt động có nền nếp tốt.

3. Luôn coi trọng công tác kiểm tra giám sát:

Công tác kiểm tra giám sát được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Ban chấp hành, Ban Kiểm tra Thành hội và các cấp Hội, đã Ban hành Quy chế hoạt động và Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra giám sát hàng năm. Ban kiểm tra các cấp được kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng tốt, phân công nhiệm vụ đúng chức năng. Thực hiện theo quy chế, Ban Kiểm tra đã giúp Ban Chấp hành xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Lựa chọn đối tượng, đổi mới nội dung hình thức tiến hành sát với thực tiễn, thiết thực. Trọng tâm nội dung kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam, thực hiện các Quy chế, Quy định của Hội, Kế hoạch công tác hàng năm, triển khai thực hiện 04 Đề án của Ban chấp hành khóa VI; Các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, mất đoàn kết, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; Cùng với giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị thắc mắc của hội viên. Với tinh thần chủ động, coi công tác

¹⁵ Cấp Thành phố: 8 đ/c; Cấp trên cơ sở: 175 đ/c; Cấp cơ sở: 2.815 đ/c.

kiểm tra, giám sát là biện pháp quan trọng trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp Hội đã hoàn thành, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (Cấp Thành phố =5,1%, quận, huyện, Thị Hội = 38%; cấp cơ sở = 24%). Qua kiểm tra, giám sát giúp cho 100% các tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức Hội vi phạm kỷ luật. Phát hiện, xử lý kỷ luật 15 hội viên, trong đó có 3 cán bộ Hội ở cơ sở; giảm 16 vụ = 52% so với nhiệm kỳ V (2012-2017). Nhiều tổ chức Hội làm tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CCB, hội viên CCB.

Phối hợp tham gia với đoàn của cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, thực hiện hơn 1.500 cuộc giám sát và 3.969 cuộc kiểm tra ở các cấp về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng chính sách và CCB, CQN; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác cải cách thủ tục hành chính... Thực hiện giám sát theo chuyên đề Thành phố, địa phương giao. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

4. Chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội.

Quán triệt thực hiện chủ trương Thành ủy, theo kết luận của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể Chính trị- xã hội”, chỉ đạo của Thành ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống Chính trị” và “Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Ngay sau đại hội CCB Thành phố khóa VI, Ban chấp hành Hội CCB Thành phố đã ban hành đồng bộ các quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban Kiểm tra; Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa và 04 Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội, tiến hành tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt các cấp, thống nhất nhận thức, triển khai thực hiện ở các cấp. Ban hành Nghị quyết của Ban chấp hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và hàng năm; xây dựng kế hoạch công tác Hội hàng tháng, hàng năm và lịch chỉ đạo hoạt động tuần, các văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, bảo đảm các hoạt động của Hội thống nhất kế hoạch từ Thành phố đến cơ sở.

Thực hiện nhiệm vụ của Thành phố, địa phương, theo chủ đề hàng năm, Thành Hội đã ban hành các Kế hoạch thực hiện sát chức năng nhiệm vụ của Hội, sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, theo hướng “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”. Coi trọng việc nâng cao chất lượng các hội nghị, giao ban, kiểm tra và sơ, tổng kết. Đổi mới phương thức hoạt động, sinh hoạt ở cơ sở, chỉ đạo các cấp Hội tập trung xây dựng các mô hình hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả; Đăng ký với cấp ủy, địa phương tham gia giải quyết và thực hiện các khâu khó, việc khó tại cơ sở và được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận.

Xây dựng cơ quan Thành hội, thường trực các cấp Hội, vững mạnh, nâng cao chất lượng soạn thảo các văn bản, làm việc theo kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn hoạt động sát cơ sở, vì cơ sở, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ ở cơ sở để đánh giá, kiểm điểm, phân loại hàng năm. Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, mọi hoạt động của Hội

đều phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp; phối kết hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, cơ quan chức năng trong tổ chức các hoạt động, tuyên truyền vận động nhân dân địa phương.

Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động với đánh giá thi đua - khen thưởng, đã tổ chức lại các cụm thi đua phù hợp với địa bàn, tương đồng về điều kiện, chức năng nhiệm vụ các địa phương; phát huy vai trò của Cụm trưởng là các đồng chí là Ủy viên Thường vụ và các thành viên, bảo đảm sự bình đẳng, công bằng, dân chủ trong đánh giá xét thi đua - khen thưởng hàng năm, tạo động lực thi đua giữa các đơn vị. Phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, và Hội viên CCB, trong tham gia các hoạt động của Hội và các phong trào của địa phương. Nhân rộng các phong trào hoạt động có hiệu quả, gương điển hình “Người tốt, việc tốt”. Với những biện pháp quyết liệt, đổi mới tư duy cách làm, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CCB Thủ đô lần thứ VI.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

* Ưu điểm:

Nhiệm kỳ qua, mặc dù có những tác động không thuận lợi, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ về mọi mặt của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, sở, ngành, đoàn thể của Thành phố và Trung ương Hội CCB Việt Nam. Các cấp Hội, cán bộ, Hội viên CCB Thủ đô đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết, tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, có bước phát triển mới, vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị- trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô; Tham gia công tác phòng chống đại dịch Covid-19; phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào của Trung ương và Thành phố, cũng như công tác giúp đỡ hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa; giúp đỡ CCB gặp khó khăn của các địa phương ở một số tỉnh Miền Trung, Miền Nam ảnh hưởng do bão lụt và dịch Covid-19... 5/5 nhóm chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội VI, xác định đều đạt và vượt, các tổ chức Hội có sự tiến bộ đồng đều, Hội CCB khối 487 có sự chuyển biến rõ, nâng cao chất lượng hoạt động, nhiều việc làm sáng tạo, hiệu quả. Hội CCB Thành phố 3 năm liền được Thủ Tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh xứng đáng là chỗ dựa, tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương.

* Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân:

- Một số tổ chức Hội việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác Hội, chưa thật chủ động, kịp thời, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch thực hiện 04 Đề án và 02 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội chưa được đầu tư nghiên cứu kỹ, ít có mô hình sáng tạo, đột phá tạo hiệu quả cao. Hoạt động của Hội có nơi có thời kỳ vẫn mang tính hành chính, chưa sát đối tượng, nhiệm vụ địa phương.

- Triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương Hội, của Thành ủy về công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, chưa thật tích cực, nhiều nơi vẫn còn khó khăn, nguồn kế cận mỏng; năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, cá biệt có đồng chí chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của một số cán bộ Hội viên và chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở còn hạn chế. Trong giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo có tổ chức Hội còn để kéo dài.

- Công tác nghiên cứu nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng, quản lý hội viên và tình hình sinh hoạt của Hội ở một số cơ sở chưa kịp thời cụ thể. Một số ít hội viên chưa gương mẫu, thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm kỷ luật; chưa tích cực tham gia các hoạt động của Hội và địa phương. Việc phát hiện, tuyên dương, khen thưởng nhân rộng gương điển hình “Người tốt việc tốt” trong hội viên CCB chưa được quan tâm đúng mức.

* Nguyên nhân khách quan là do đặc thù, cơ bản cán bộ Hội là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu nên tuổi cao, sức khỏe hạn chế, biên chế tổ chức chưa thật đồng bộ. Nhưng chính là do: Một số cán bộ Hội năng lực hạn chế, trách nhiệm chưa cao, ít nghiên cứu, nắm vững chủ trương nghị quyết, sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và Hội CCB cấp trên. Chưa thật chủ động, kịp thời trong xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trong các cấp Hội thuộc quyền, ít có mô hình mới; việc sơ, tổng kết chưa thật chú trọng nâng cao về chất lượng và quan tâm tới việc tuyên truyền, nhân rộng mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Một là: Phải luôn thường xuyên quán triệt, bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, Thành ủy, Trung ương Hội CCB Việt Nam, cấp ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương; chức năng nhiệm vụ của Hội; tập hợp, động viên, hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu, tích cực, thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ được giao.

2. Hai là: Chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, xây dựng kế hoạch thực hiện, bảo đảm các hoạt động của Hội phải đúng tôn chỉ, mục đích và xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của Hội viên, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành hoạt động chung của chính quyền cùng cấp. Phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành trong tổ chức thực hiện.

3. Ba là: Triển khai thực hiện các hoạt động phải bằng kế hoạch, đề án cụ thể, sát với đối tượng đặc điểm nhiệm vụ của từng địa phương. Phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp Hội. Động viên Hội viên CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; phát hiện nhân rộng điển hình, biểu dương, khen thưởng, các tập thể, cá nhân các mô hình hoạt động có hiệu quả.

4. Bốn là: Đổi mới phương thức hoạt động thi đua; Kiện toàn đầy đủ và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp; chăm lo xây dựng các tổ chức Hội thực sự trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống của hội viên.

5. Năm là: Triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng năm trên cơ sở toàn diện, cần có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực. Từng cấp chọn vấn đề, xây dựng mô hình hoạt động của CCB có hiệu quả, tập trung vào những khâu khó, việc khó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần, trong nhiệm vụ phát triển Kinh tế- xã hội, vận động quần chúng nhân dân của địa phương.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM KỲ (2022-2027)

Dự báo trong những năm tới, thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, sự nghiệp đổi mới được đẩy mạnh toàn diện, thời cơ và thách thức đan xen. Kinh tế- xã hội, văn hóa của đất nước và Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển; tiềm lực, vị thế được tăng cường; hội nhập quốc tế mở rộng...vv. Toàn Đảng, toàn dân sẽ tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam – Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, cùng với thành tựu, kết quả xây dựng, hoạt động hơn 30 năm truyền thống của Hội, là những điều kiện thuận lợi cổ vũ, động viên các thế hệ CCB Thủ đô tiếp tục phấn đấu, cống hiến, xây dựng Hội, xây dựng Thủ đô Hà Nội theo nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII.

Bên cạnh những mặt thuận lợi là cơ bản, cũng có những khó khăn, tác động của tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch sẽ chống phá quyết liệt bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” đe dọa tới chủ quyền, an ninh quốc gia, Hà Nội luôn là địa bàn trọng điểm hàng đầu của cả nước. Những vấn đề dân sinh bức xúc, vụ việc phức tạp, trong quá trình phát triển Thủ đô sẽ nảy sinh, ảnh hưởng đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, tác động trực tiếp tới nhận thức, tâm tư, tình cảm của cán bộ, hội viên và nhân dân. Tỷ lệ hội viên cao tuổi ngày càng nhiều; số cán bộ Hội qua thử thách trong chiến đấu, kinh nghiệm công tác Hội và hội viên khối 487 ngày càng giảm; đời sống kinh tế của một số gia đình hội viên và nhân dân còn khó khăn, đặt ra những yêu cầu cao hơn trong xây dựng và tổ chức các hoạt động của Hội. Với trách nhiệm chính trị Đại hội CCB Thành phố lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027) xác định các trọng tâm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá, giải pháp như sau:

A. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU

Tiếp tục vận động, tập hợp các thế hệ cựu chiến binh Thủ đô, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Xây dựng các tổ chức Hội thực sự vững mạnh, trọng tâm là ở cơ sở, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân Thủ đô. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đoàn kết giúp nhau giảm nghèo,

làm giàu hợp pháp; phối hợp tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và công tác đối ngoại nhân dân của Đảng; phần đầu là đơn vị tiêu biểu trong phong trào CCB cả nước góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh - hiện đại.

B. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

1. Phần đầu 100% hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trước mọi tác động, mọi hoàn cảnh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái. 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn, bồi dưỡng, thông tin tình hình theo phân cấp.

- 100% các chi hội trở lên có đủ 3 ấn phẩm: Bản tin CCB Thủ đô; Báo CCB Việt Nam; Thông tin CCB Việt Nam; Có phong trào văn hóa- thể thao tốt; có mô hình “Dân vận khéo” hoạt động có hiệu quả; mỗi quận, huyện, thị Hội có 01 gương “Người tốt, việc tốt” được Thành phố vinh danh, khen thưởng. Không có hội viên vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự. Tiếp tục thực hiện tốt “3 không, 1 bảo đảm”¹⁶.

2. Phần đầu 100% cán bộ, hội viên hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, trên 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% trở lên hội viên khối 487 đạt danh hiệu lao động tiên tiến; trên 95% “hội viên gương mẫu”¹⁷, 98% trở lên gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” do Cụm dân cư, tổ dân phố nơi cư trú bình chọn. Phần đầu không có hội viên vi phạm kỷ luật phải khai trừ.

- Phần đầu 100% Hội CCB cơ sở trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc. Kết nạp 98% trở lên CCB có đủ tiêu chuẩn vào Hội...vv; vận động tập hợp 70% trở lên quân nhân xuất ngũ sinh hoạt CLB CQN.

- Cùng cố vững chắc Hội CCB cơ sở khối 487 và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Hội.

3. Hàng năm Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Thành hội và Hội CCB cấp trên cơ sở, kiểm tra, giám sát chuyên đề từ 25-30% tổ chức Hội trực thuộc. Hội CCB cơ sở kiểm tra, giám sát 50% chi, phân Hội. Các tổ chức Hội và hội viên có dấu hiệu vi phạm đều được kiểm tra, kết luận kịp thời.

- Phần đầu tỷ lệ hội viên vi phạm kỷ luật ở mức thấp nhất, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới Hội và hội viên được giải quyết kịp thời không để tồn đọng, phát sinh phức tạp.

4. Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Phần đầu hết nhiệm kỳ không còn gia đình hội viên thuộc hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều của Thành phố (trừ trường hợp bất khả kháng). Mỗi năm xây dựng, sửa chữa mới 70 nhà trở lên phần đầu cuối nhiệm kỳ không còn hội viên CCB khó khăn về nhà ở. Tỷ lệ dư nợ ngân hàng mỗi năm tăng 8%; không có nợ đọng kéo dài và địa phương xã, phường, thị trấn không có tổ vay vốn, tiết kiệm do CCB chủ trì.

C. KHẤU ĐỘT PHÁ

¹⁶Không phát ngôn và làm trái đường lối, chủ trương và những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, pháp luật của nhà nước. Không tàng trữ, tán phát, lan truyền các tài liệu và thông tin ngoài quy định. Không ký tên vào danh sách khiếu kiện và tham gia các đoàn khiếu kiện do bị kích động. Bảo đảm dân chủ, đoàn kết, kỷ luật trong xây dựng và hoạt động của Hội.

¹⁷ Tiêu chí theo hướng dẫn số 28/HD-CCB ngày 26/8/2013 của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

- Tiếp tục thực hiện 02 khâu đột phá, do Đại hội CCB Thành phố khóa VI đã xác định.

1. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

2. Tập trung xây dựng tổ chức Hội thực sự trong sạch vững mạnh, trọng tâm là xây dựng tổ chức Hội cơ sở và đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ số lượng, nguồn kế tiếp, chất lượng cao.

D. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập hợp, động viên các thế hệ CCB Thủ đô, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Tích cực tham gia công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phối hợp tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập và tuyên truyền trong nhân dân chủ trương nghị quyết của Đảng, trực tiếp là của Thành ủy, cấp ủy địa phương; các luật Quốc hội mới ban hành, chủ trương chính sách mới trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng chính đôn Đảng. Quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình của Thành ủy khóa XVII, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm thực hiện Đề án 10/ĐA-CCB của Thành phố về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng Hội CCB các cấp thực sự trong sạch vững mạnh giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình 01- CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII). Nghị quyết của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo công tác Hội CCB trong giai đoạn mới.

Tích cực tham gia đấu tranh với các quan điểm tư tưởng chống Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, các biểu hiện “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động, nhạy bén phát hiện những vấn đề mới phát sinh, tham gia ý kiến với cấp ủy, chính quyền, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tập hợp vận động cán bộ, hội viên tham gia giữ gìn bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, giải quyết các vụ việc phức tạp tại cơ sở, địa phương, theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy (khóa XVI). Động viên hơn 23 ngàn hội viên CCB đang tham gia trong hệ thống chính trị của Thành phố, luôn gương mẫu, trách nhiệm thực hiện tốt chức trách được giao, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Tổng kết chương trình phối hợp nhiệm kỳ qua, ký chương trình phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân cùng cấp, nhiệm kỳ tới, tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa, bảo đảm quốc phòng- an ninh của Thủ đô. Phối hợp thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội” và “Quy định MTTQ các đoàn thể, chính trị-

xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”. Tổ chức đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với Hội CCB, theo Quyết định 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy. Lựa chọn xây dựng, thực hiện mô hình “Dân vận khéo” của CCB, chọn khâu khó, việc khó, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào của địa phương.

Tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị), Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương Đảng, quy định của Ban Bí thư, các đề án của Thành ủy, về tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, quy định về chức năng nhiệm vụ các cơ quan chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, huyện... Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” của Thành phố, góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, trong thực hiện nhiệm vụ của Thủ đô.

Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh, theo nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp. Động viên hội viên và gia đình gương mẫu thực hiện các quy định về phòng chống dịch; tích cực tham gia các lực lượng phòng chống dịch tại địa phương; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, hội viên, là đảng viên, cấp ủy, ban công tác mặt trận, tổ dân phố, thôn xóm luôn đề cao trách nhiệm, đi đầu trong hoạt động ở cơ sở; vận động hội viên đóng góp vào quỹ phòng chống dịch khi cấp ủy, chính quyền, MTTQ phát động. Tuyên truyền, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

2. Đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, hoạt động tình nghĩa góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố.

Quán triệt các nghị quyết của Thành ủy; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô giai đoạn 2020-2025 và các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát huy thế mạnh, tiềm lực của Thủ đô, tiếp tục vận động hội viên CCB, CQN vượt qua khó khăn giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Khai thác tối đa các nguồn lực ưu đãi của nhà nước, địa phương đối với CCB, đầu tư phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ, làng nghề truyền thống; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, các mô hình trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do CCB làm chủ, theo hướng sản xuất hàng hóa. Phát triển sản xuất kinh doanh phải đi đôi với đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học- kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực, nhằm tạo ra hàng hóa sạch có chất lượng cao, đáp ứng với thị trường trong và ngoài nước, nhằm giảm nghèo nhanh, làm giàu hợp pháp.

Tiếp tục vận động hội viên đóng góp ủng hộ quỹ Hội giúp hội viên nghèo phát triển sản xuất, theo mức đề án Ban chấp hành khóa VII. Phần đầu hết nhiệm kỳ không còn hộ gia đình cựu chiến binh nghèo, theo tiêu chí đa chiều của Thành phố; trường

hợp tuổi già, bệnh tật không có khả năng lao động, hội tặng sổ tiết kiệm, giúp đỡ và đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm theo chính sách của Đảng, nhà nước. Xây dựng, sửa chữa nhà nghĩa tình đồng đội, phấn đấu cuối nhiệm kỳ không còn hội viên còn khó khăn về nhà ở. Phối hợp với Hội Doanh nhân CCB Thành phố, chi hội Doanh nhân CCB các địa phương giúp đỡ doanh nghiệp, doanh nhân CCB phát triển sản xuất, kinh doanh; chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho CCB, CQN, con em cựu chiến binh và nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội; kiện toàn phát triển, nâng cao hiệu quả của tổ vay vốn tiết kiệm, tăng số dư nợ cho CCB vay phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng hàng năm 8% trở lên; phấn đấu 100% Hội cơ sở có tổ vay vốn, tiết kiệm. Phát triển quỹ nội bộ do hội viên đóng góp giúp hội viên phát triển sản xuất.

Tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm...Phấn đấu hàng năm tổ chức Hội chợ giới thiệu sản phẩm chất lượng cao do CCB, CQN sản xuất, với 100% Hội CCB các quận, huyện, thị tham gia do Thành hội và các địa phương tổ chức. Tích cực tham gia có hiệu quả phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp tham quan, trao đổi kinh nghiệm học tập các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả với Hội CCB các tỉnh, thành trong cả nước. Nghiên cứu từng bước phát triển, hợp tác kinh tế quốc tế, liên kết, phù hợp với điều kiện của Thủ đô.

3. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị- xã hội, các cơ quan chức năng, đơn vị, vận động hội viên và nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào, nhiệm vụ của Thành phố, địa phương.

Các cấp Hội chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội cùng cấp, xây dựng củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân; phát huy truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình. Tích cực tham gia, thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người Hà Nội văn minh, thanh lịch” và phong trào vì một Hà Nội “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Thực hiện tốt 02 bộ quy tắc ứng xử, nơi công cộng, và nơi công sở cũng như quy chế giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và quy định góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phối hợp với các ban, Sở, ngành, các cơ quan chức năng Thành phố, triển khai các nội dung chương trình phối hợp với UBND Thành phố, thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến giáo dục pháp luật; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; công tác bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, giải quyết các chế độ chính sách cho người có công và CCB... Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, cơ quan quân sự cùng cấp trong tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Phối hợp với công an Thành phố và các địa phương, tuyên truyền trong

nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa việc kích động, tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật trên địa bàn, tố giác ngăn chặn tội phạm, các tệ nạn xã hội, những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị của Thủ đô.

Chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị- xã hội, tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, bằng nhiều hình thức phù hợp, coi đây là trách nhiệm, tình cảm của thế hệ đi trước với lực lượng kế thừa của đất nước. Quan tâm, giúp đỡ củng cố các tổ chức Đoàn khó khăn ở cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động. Giúp đỡ thanh thiếu niên mắc các tệ nạn xã hội để tiến bộ. Phối hợp với Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đấu tranh ngăn chặn bạo lực gia đình, trước hết là bạo lực với phụ nữ, bạo lực và xâm hại trẻ em, tích cực phát hiện, tham gia bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú với chi bộ Đảng làm nguồn kết nạp đảng. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Chương trình 3+ về tham gia bảo vệ môi trường, tuyên đường tự quản trong phong trào vì một Thủ đô “Sáng, xanh, sạch, đẹp” và thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn Thủ đô.

4. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, theo chủ trương của Đảng, Thành phố

Tăng cường và tổ chức tốt các hoạt động có hiệu quả, chiều sâu với Hội CCB Thủ đô hai nước Lào và Campuchia; “Hội Phúc lợi xã hội CCB Hàn Quốc”; Hội CCB Việt tại Matxcova - Liên Bang Nga. Mở rộng mối quan hệ với Hội CCB Thủ đô các nước ASEAN và một số nước có quan hệ truyền thống với Việt Nam. Đón tiếp trọng thị, chu đáo các đoàn khách quốc tế, Hội CCB các nước sang thăm Thủ đô và trao đổi kinh nghiệm với Hội CCB Thành phố. Tổ chức, cử các đoàn đại biểu Hội CCB Thành phố đi công tác, trao đổi học tập kinh nghiệm công tác Hội với Hội CCB Thủ đô các nước, trong chương trình hợp tác hữu nghị đã ký kết.

Nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động với Hội CCB các tỉnh, thành phố đã ký kết trong nhiệm kỳ qua. Tiếp tục ký kết mới chương trình phối hợp hoạt động với các tỉnh, thành trong cả nước, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, tăng cường mối đoàn kết gắn bó giữa CCB Thủ đô với CCB cả nước, quảng bá giới thiệu hình ảnh của Thủ đô với cả nước, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”. Hàng năm cử và đón tiếp các đoàn tỉnh, thành bạn thăm trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Phối hợp tham gia các hoạt động của các tổ chức Hữu nghị các nước với các hội, các ban liên lạc hoạt động trên địa bàn, nhằm tăng cường mối đoàn kết hữu nghị, và quá trình hội nhập quốc tế của Thủ đô.

II. XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI, THỰC SỰ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

1. Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng

Động viên, phối hợp, tổ chức cho cán bộ hội viên thường xuyên tự học tập và tham gia học tập chủ trương, đường lối và các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước mới ban hành, nâng cao nhận thức, trình độ về mọi mặt. Gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghị

quyết của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghị quyết của Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; các quy định về nêu gương, những việc đảng viên không được làm ...vv. Xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên từ Thành phố tới cơ sở. Duy trì có nền nếp kịp thời thông tin tình hình, định hướng tư tưởng cho hội viên, tuyên truyền trong nhân dân, những chủ trương mới của Đảng, Thành ủy, những vấn đề mới nảy sinh, những diễn biến phức tạp của thế giới, khu vực, trong nước, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025.

Đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, lập thành tích hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và các sự kiện chính trị trọng đại. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm thi đua; phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các cấp Hội; thực hiện hàng năm các cấp đăng ký thi đua với một mô hình cụ thể; Hội cơ sở, phát hiện, bồi dưỡng, đề nghị công nhận danh hiệu “Người tốt việc tốt” của CCB. Phát huy các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng Bản tin CCB Thủ đô; duy trì có nền nếp cuộc thi viết “Ký ức CCB” và gương “Người tốt, việc tốt” trong các cấp Hội. Bồi dưỡng khen thưởng kịp thời. Phát huy vai trò của CCB, tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho hội viên, giữ vững quan điểm lập trường, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

2. Xây dựng các cấp Hội vững mạnh về tổ chức

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU ngày 12/6/2007 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong tình hình mới” theo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nghị quyết của Bộ Chính trị. Tham mưu làm tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội CCB Thành phố tới cơ sở, theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI); Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 25/01/2018 của Thành ủy về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (XII), kế hoạch số 183-KH/TU ngày 25/3/2020 của Thành ủy Hà Nội về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh, huyện”; Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Nghị quyết số 05/NQ-CCB ngày 09/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” tạo được sự chuyển biến thực sự trong thực hiện nhiệm vụ của tổ

chức Hội, đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, hội viên và yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Hội các cấp, trọng tâm là các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội từ cơ sở tới thành phố. Hàng năm tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp về nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác Hội, công tác vận động quần chúng của Đảng. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi hội và Hội cơ sở. Thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại tổ chức Hội, cán bộ, hội viên hàng năm. Ban Chấp hành các cấp phải xây dựng quy chế và hoạt động theo quy chế, thực hiện chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam, bảo đảm mọi hoạt động và các quyết định đều được quyết định tập thể.

Coi trọng việc kết nạp hội viên mới, đủ tiêu chuẩn, đúng quy trình, thực hiện quản lý chặt chẽ hội viên. Phối hợp phát triển, kết nạp mới, nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ cựu quân nhân. Quan tâm xây dựng tổ chức Hội cơ sở khối 487 và các hoạt động của Hội. Phối hợp với cơ quan chức năng địa phương xét, đề nghị giải quyết các chế độ chính sách, khen thưởng tồn đọng cho hội viên. Chăm lo tốt tới đời sống mọi mặt cho hội viên và chính sách hậu phương quân đội, nhất là cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro...vv góp phần xây dựng Hội vững mạnh.

3. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra- giám sát

Nâng cao nhận thức trong các cấp Hội về công tác kiểm tra, giám sát. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương giao và những yêu cầu xây dựng tổ chức Hội, để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; thực hiện tốt phương châm: Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng giám sát, hướng vào kiểm tra, giám sát những tổ chức Hội chất lượng hoàn thành nhiệm vụ thấp, nội bộ thiếu đoàn kết, thống nhất và kiểm tra khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Thường xuyên kiện toàn Ban Kiểm tra các cấp, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm về công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ Hội theo quy định, điều lệ Hội CCB Việt Nam. Chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác giám sát thường xuyên của tổ chức Hội cấp trên với tổ chức Hội, cán bộ chủ trì cấp dưới trực tiếp; chi hội, hội viên. Kịp thời nhắc nhở phê bình lẫn nhau trong sinh hoạt, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật, khắc phục hạn chế khuyết điểm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách tiêu chuẩn hội viên. Chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan tới tổ chức Hội, hội viên, không để tồn đọng phát sinh phức tạp, đơn thư vượt cấp trái pháp luật. Tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền lợi chính đáng của CCB và hội viên CCB.

4. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác Hội

Ngay sau Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ mới, xây dựng, ban hành các quy chế làm việc, của Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra, chương trình công tác toàn khóa và các quy định, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết cụ thể, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phát huy vai trò trách nhiệm tính nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp Hội. Thực hiện triển khai tổ chức các hoạt động của Hội theo phương châm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả. Đổi mới lề lối, phương pháp, phong cách làm việc, từ Thành hội tới cơ sở, hướng về cơ sở, lấy việc hoạt động, yêu cầu và việc

hoàn thành nhiệm vụ ở cơ sở để có kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ ở từng cấp theo quy định trách nhiệm. Mỗi cơ sở Hội xây dựng mô hình các tổ xung kích, sẵn sàng thực hiện tại địa phương như:

- Tổ xung kích về tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ, an ninh chính trị đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của kẻ thù và phân tử xấu.

- Tổ xung kích vận động xây dựng đời sống văn hóa, văn minh thanh lịch địa phương.

- Tổ xung kích về vận động xanh, sạch, đẹp đường làng, ngõ, phố và an toàn giao thông vv...

Nâng cao chất lượng ban hành văn bản, theo yêu cầu ngắn gọn, dễ làm, dễ nhớ, dễ kiểm điểm, có tính khả thi cao. Thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, giành thời gian cho các hoạt động ở cơ sở. Đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị, chế độ báo cáo, chế độ đi cơ sở ở các cấp, thực hành tiết kiệm, giảm tối đa hội họp, nhất là những vấn đề không thiết thực. Tăng cường mối quan hệ với các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố và địa phương, giúp cho hoạt động của Hội thực sự hiệu lực, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp Hội tổ chức việc học tập, phổ biến nghị quyết Đại hội tới mọi cán bộ, hội viên, nâng cao về nhận thức, thống nhất trong tổ chức thực hiện, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, đề đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những kế hoạch, đề án thực hiện cụ thể. Các cơ quan chức năng Thành hội, tham mưu, giúp Ban Chấp hành, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Giao Ban Chấp hành Hội CCB Thành phố khóa VII (2022-2027) kiện toàn về tổ chức, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, các đề án thực hiện nghị quyết Đại hội; từng năm có chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm toàn diện, có trọng điểm. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định hoạt động của Ban Chấp hành từng cấp, thực hiện chặt chẽ nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của mỗi thành viên, nhất là thường vụ, thường trực, người đứng đầu các tổ chức Hội.

3. Thường xuyên đổi mới phương pháp công tác sát với thực tiễn, nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp về lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của Hội; phối hợp chặt chẽ với MTTQ, ban, ngành, đoàn thể của địa phương trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

4. Coi trọng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; từ cấp cơ sở đến Thành hội tiến hành sơ kết việc thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ; việc sơ, tổng kết gắn với đánh giá phân loại tổ chức, cá nhân hàng năm. Tăng cường việc trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác Hội giữa các tổ chức Hội và địa phương.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, làm tốt việc đánh giá thi đua và khen thưởng hàng năm. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, phối hợp đề nghị giải quyết các chế độ chính sách cho hội viên, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.